
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 

      

      

      

      

 

 
 

 

  

  

  



 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง จากภาคประชาชน ได้รับเกียรติจาก นายอุไร จตุหงษ์       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง 
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด ประมาณ 120 คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และ
รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เก่ียวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ดังนี้  

 1. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ    ต่าง ๆ       
ทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ 

 2. เห็นควรให้ปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ที่  1 ถึงหมู่ที่ 18 

 3. เห็นควรให้ก่อสร้างไฟส่องสว่างรอบหมู่บา้น ระหว่างหมูท่ี่  1 ถึงหมู่ที่ 18 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม 
มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 


